

เวียดเจ็ตแอร์ ลงนามในข้อตกลงกับ อะมาดิอุส



- สายการบินเวียดเจ็ตแอร์ลงนามสัญญาข้อตกลงกับอะมาดิอุส ซึ่งเป็นบริษัทคู่ค้าด้านเทคโนโลยีชั้นนำสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลก ข้อตกลงนี้จะช่วยให้เวียดเจ็ตแอร์ ขยายช่องทางการจำหน่ายบัตรโดยสารไปทั่วโลก และเชื่อมต่อสายการบินทั่วโลกกว่า 446 บริษัทเข้าด้วยกันในแง่ของโซลูชันด้านการท่องเที่ยว



การร่วมมือครั้งนี้มอบโอกาสทางธุรกิจให้แก่บริษัทตัวแทนด้านการท่องเที่ยวหลายพันแห่ง และโอกาสในการเดินทางโดยเครื่องบินให้แก่ผู้โดยสารทั่วโลกเพิ่มมากขึ้น บริษัทตัวแทนด้านการท่องเที่ยวทั่วโลกสามารถจองเที่ยวบินของเวียดเจ็ตแอร์ และรับการยืนยันในแบบเรียลไทม์เมื่อใช้ระบบสำรองที่นั่งแบบเบ็ดเสร็จอะมาดิอุส สายการบินเวียดเจ็ตแอร์วางแผนให้บริการเที่ยวบินราคาน่าดึงดูดใจ และข้อมูลด้านเที่ยวบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เต็มรูปแบบ นอกเหนือจากตลาดในบ้านอย่างประเทศเวียดนาม เพื่อกระตุ้นการเติบโตทางธุรกิจ ผ่านเครือข่ายบริษัทตัวแทนด้านการท่องเที่ยวทั่วโลกของอะมาดิอุส ผู้ใช้ระบบอะมาดิอุสจะสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านเที่ยวบินของสายการบินเวียดเจ็ตแอร์ได้ในเร็ว ๆ นี้ นอกจากนี้ สายการบินเวียดเจ็ตแอร์ได้เลือกใช้เซิร์ฟเวอร์บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ของอะมาดิอุสให้เป็นผู้จัดการสายการบินที่เป็นคู่ค้าของเวียดเจ็ตแอร์ เพื่อให้บริการตลาดในเวียดนามและภูมิภาคดังกล่าวเป็นหลัก

มร. ลิว ดีก แค้ง กรรมการผู้จัดการ สายการบินเวียดเจ็ตแอร์ กล่าวว่า “การร่วมมือกันในครั้งนี้ช่วยปูทางให้เวียดเจ็ตแอร์เข้าสู่ระบบช่องทางการจัดจำหน่ายในระดับโลก อะมาดิอุสจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราบรรลุถึงเป้าหมายทางธุรกิจของเราเมื่อเราขยายขอบเขตการปฏิบัติงานและบริการของเราไปยังตลาดอื่นๆ ผ่านข้อตกลงนี้ สายการบินนานาชาติจำนวนมากได้ทำการติดต่อเวียดเจ็ตแอร์เพื่อร่วมเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ ข้อตกลงกับ อะมาดิอุสจะช่วยส่งเสริมให้เวียดเจ็ตแอร์ และลูกค้าทั่วโลกที่ไม่เพียงอยู่ในภูมิภาคเอเชีย หรือเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น แต่ยังรวมถึงในยุโรปตะวันออก อเมริกาเหนือได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น”

มร. ฮาเซม ฮุสเซน รองประธานกรรมการฝ่ายสายการบินพาณิชย์ อะมาดิอุสประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวเสริมว่า “เรารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับการเลือกให้เป็นผู้ให้บริการช่องทางการจัดจำหน่ายรายแรกของโลกสำหรับสายการบินเวียดเจ็ตแอร์ ซึ่งเป็นสายการบินที่มีกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจที่แข็งแกร่ง และการมุ่งเน้นที่การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้ และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะเพิ่มข้อมูลของสายการบินต้นทุนต่ำ (LCC) เพื่อการบริการข้อมูลที่ดีที่สุด และเกี่ยวข้องกับลูกค้าบริษัทตัวแทนด้านการท่องเที่ยว

เที่ยวของเรา”

ปัจจุบัน สายการบินเวียดเจ็ทแอร์กำลังขยายเครือข่ายเที่ยวบินในประเทศและทั่วโลก ตลอดจนมุ่งมั่นและทุ่มเทที่จะปรับปรุงคุณภาพและบริการอยู่เสมอ โดยในเที่ยวบินแต่ละเที่ยวของเวียดเจ็ทแอร์นั้นผู้โดยสารสามารถนั่งผ่อนคลายบนเบาะหนังหุ้มสุดหรู และเลือกรับประทานอาหารจานร้อนแสนอร่อยจากรายการอาหารทั้ง 9 รายการ หรือเลือกซื้อของฝาก หรือของที่ระลึกจากร้านค้าบูติกที่ให้บริการบนเครื่องบินของเวียดเจ็ทแอร์

เกี่ยวกับสายการบินเวียดเจ็ทแอร์

สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ สายการบินรุ่นใหม่ที่มีการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งที่ได้รับการยอมรับจากผู้โดยสารให้เป็นสายการบินยอดนิยมในประเทศเวียดนามและในภูมิภาคตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 เวียดเจ็ทแอร์มีความภูมิใจในการให้บริการเที่ยวบินโดยเครื่องบินรุ่นใหม่ พร้อมทั้งนั่งเบาะหนังแสนสบายไปยังจุดหมายปลายทางทั้งในและต่างประเทศ ด้วยพนักงานของสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ที่ทุ่มเทและเป็นมิตรที่ได้พยายามมอบการบริการที่ดีที่สุดแก่ผู้โดยสารมาโดยตลอดในทุกด้าน อาทิ บริการจองที่นั่งผ่านระบบออนไลน์ที่สะดวกสบาย อาหารแสนอร่อย และราคาบัตรโดยสารที่สบายกระเป๋า เป็นต้น

ปัจจุบัน สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ให้บริการเที่ยวบินมากกว่า 700 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ โดยในประเทศเวียดนามเองสายการบินเวียดเจ็ทแอร์เชื่อมต่อภูมิภาคด้านเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศได้สำเร็จ เช่น เมืองโฮจิมินห์ ฮานอย ไฮฟอง ดานัง และเมืองใหญ่อื่นๆ ในขณะที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศในจุดหมายปลายทางสำคัญ ได้แก่ สิงคโปร์ กรุงเทพฯ (ไทย) โซลและปูซาน (เกาหลี) เป็นต้น ทั้งนี้ สายการบินเวียดเจ็ทแอร์เป็นหนึ่งในสายการบินที่มีการขยายเส้นทางบินไปทั่วโลกที่เติบโตเร็วที่สุด และขยายเส้นทางบินในเอเชียแปซิฟิกได้อย่างรวดเร็วที่สุด

เกี่ยวกับอะมาดิอุส

อะมาดิอุส เป็นผู้นำด้านการให้บริการโซลูชันเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลก กลุ่มลูกค้าของบริษัทประกอบด้วย ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว (อาทิ ผู้ประกอบการธุรกิจด้านสายการบิน โรงแรม รถไฟ และเรือเฟอร์รี่ เป็นต้น) ผู้ขายผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว (บริษัทตัวแทนและเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว) และผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว (องค์กรต่างๆ และบริษัทจัดการการท่องเที่ยว)

อะมาดิอุส กรุปมีพนักงานประมาณ 10,000 คนทั่วโลกโดยสำนักงานใหญ่ในกรุงมาดริด สำนักงานฝ่ายการพัฒนาใน

เมืองนีส และสำนักงานด้านฝ่ายปฏิบัติการในเมืองเออร์ดิง รวมถึงองค์กรพาณิชย์ของอะมาดีอุสระดับท้องถิ่น 71 แห่งทั่วโลก

อะมาดีอุส เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้สัญลักษณ์ “AMS.MC” และเป็นสมาชิกของดัชนี IBEX 35

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะมาดีอุสได้ที่เว็บไซต์ www.amadeus.com